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Þriðjudaginn 22. nóvember 2011 kom stjórn félagsins saman til fundar á skrifstofu 

Sjómannafélagsins og hófst hann kl. 18.30. 

Þetta gerðist. 

 

1. Úttekt á framtíðarstöðu sjúkrasjóðs FVSA  

Hermann Brynjarsson endurskoðandi mætti á fundinn en hann er búinn að vinna úttekt á 

sjóðnum, skv. reglugerð hans. Vísast í skjalasafn félagsins. 

Samþykkt að rekstrarhlutfall sjúkrasjóðs í heildarrekstri verði ekki yfir 10% fyrir árið 2011 

 

2. Erindi frá mæðrastyrksnefnd 

Samþykktur styrkur að upphæð kr. 400.000.- 

 

3. Vinnumálastofnun 

Fjallað var um hugmyndir að breytingum á rekstri Vinnumálastofnunar þar sem stéttarfélögin 

taki að sér umsjón með skráningu og ýmsa þjónustu við atvinnulausa 

 

4. Starf í sameiginlegri afgreiðslu 

107 sóttu um starfið.  Eydís Bjarnadóttir var ráðin.  Samþykkti stjórnin ráðninguna og að 

gjaldkeri, varaformaður og formaður geri ráðningarsamning við hana. 

 

5. Tryggingar félagsins 

Samþykkt að leita tilboða hjá tryggingafélögum í allar tryggingar félagsins.  

 

6. Trúnaðarmenn félagsins eru eftirfarandi: 

 Bókaðir í fundargerðarbók 35 trúnaðarmenn. 

 Vísast í skjalasafn félagsins 

 

Fleira ekki gert, fundi slitið. 

 

Í júlí greiddu  74 félagsmenn til FVSA af atvinnuleysisbótum 

Í ágúst  82 

Í september 89 

í Október 87 

í Nóvember 88 

 

Sign: Úlfhildur Rögnvaldsdóttir, Einar Hjartarson, Eiður Stefánsson, Árni Þorvaldsson Einar 

Pálsson, Anna María Elíasdóttir Hildur Tryggvadóttir, Friðbjörg Jóhannsdóttir 

Guðrún Guðmundsdóttir    Kristín Þorgilsdóttir ritaði fundargerð. 

        


